

ผู้นำขบวนการอิสลามในจีเรีย เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม - 19 /Oct/ 2023

เชคอิบรอฮีม ซัคซากี ผู้นำขบวนการอิสลามในจีเรีย พร้อมภริยา เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำกล่าวชื่นชมความพยายามในการต่อสู้ของเขาและครอบครัว และคำนึงถึงอำนาจที่เพิ่มขึ้นของศาสนาอิสลามในโลก แม้ว่าจะมีแผนการสมรู้ร่วมคิดอย่างกว้างขวาง อันเป็นผลมาจากความพยายามต่างๆ และท่านยังชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉนวนกาซา กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้ หนึ่งในภารกิจสำคัญที่สุดของศาสนาอิสลาม คือ ปัญหาเดียวกันกับที่กำลังเกิดขึ้นในปาเลสไตน์”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม เน้นย้ำว่า “เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยเฉพาะเหตุการณ์ทั้งระเบิดและการปลีชีพของผู้หญิง เด็ก และผู้ชาย ได้ทำร้ายจิตใจมนุษย์ แต่อีกส่วนหนึ่งของเหตุการณ์เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงพลังอันน่าเหลือเชื่อของอิสลามในปาเลสไตน์ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณและความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ส่งสารขับเคลื่อนนี้ในปาเลสไตน์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยจะดำเนินต่อไป และในที่สุด จะนำเอาชัยชนะอย่างสมบูรณ์มาสู่ชาวปาเลสไตน์”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังตั้งข้อสังเกตว่า
“ทั้งหมดทุกคนในโลกอิสลามนั้นมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนชาวปาเลสไตน์”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า
การก่อตั้งระบอบรัฐอิสลามในอิหร่านและการจัดตั้งรัฐบาลบนพื้นฐานแนวความคิดของอิสลามการเมือง หลังจากที่ผ่านมาหลายศตวรรษ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในแง่มุมของอำนาจอิสลาม โดยท่านผู้นำเน้นย้ำว่า “สาธารณรัฐอิสลาม มีความเข้มแข็งมากขึ้นในทุกๆวัน นับตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน และจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของอิสลามในโลก ได้ขยายวงกว้างในทุกๆวัน โดยท่านกล่าวเสริมว่า
“ในปัจจุบันนี้ ขบวนการอิสลามกำลังขยายวงกว้างออกไปในหลายๆ ส่วนของโลก เช่น แอฟริกา เอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้า ความสำเร็จของขบวนการนี้ จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความแข็งแกร่ง”

ในอีกส่วนหนึ่งของการกล่าวสุนทรพจน์ของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ในการพบปะหารือกับเชค ซัคซากี และครอบครัวของเขา ถือเป็น การแสดงความสุขอย่างมาก โดยท่านกล่าวกับพวกเขาว่า “พวกท่านนั้นคือ แบบอย่างของมูญาฮิด(นักต่อสู้)ที่แท้จริงในแนวทางของพระผู้เป็นเจ้า และเราหวังว่าพวกท่านจะสามารถต่อสู้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง”

เชค อิบรอฮีม ซัคซากี ผู้นำขบวนการอิสลามแห่งประเทศไทย และภริยาของเขา กล่าวแสดงความปลื้มปิติอย่างมากในการพบปะกันครั้งนี้ โดยกล่าวว่า ความรู้สึกของพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะพรรณนาได้ พร้อมทั้งกล่าวว่า “พวกเราหวังว่า ด้วยคู่อำนาจของ พลฯ ท่านและความพยายามต่างๆรวมทั้งการต่อสู้ของชาวมุสลิมทั้งหลาย จะทำให้อิสลามขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นในทุกๆวัน”